

phung phung CHÚYÊN
Tue, Jan 25 at 12:50 PM

Thánh Phaolô trần Lợi...,

Chúc mừng ngày an lành mới sẽ bắt đầu trong bàn tay quan phòng của Chúa. Hôm nay 25/1 Giáo Hội mừng kính Lễ Thánh Phaolô trần Lợi, ta hãy xin cho đức thánh thần hoán cải trong tâm hồn. Xin mừng sinh nhật đức cha quý vị cho những người đi tìm kiếm đức ăn năn trần Lợi.

Cha Vinh

Toàn thể cuộc đời của Thánh Phaolô có thể nói rằng là một biến cố -- ngài được gặp Đức Giêsu trên đường đi Damascus. Ngay khoảnh khắc đó, ngài đã ngã gục và mất ngọai ý, ngài đã bị mù, ngài đã bị trói nên vô ích, ngài đã bị quỳ gối ngàn cân của một tay quyền anh bắt buộc. Có lẽ ngài chưa bao giờ được gặp Đức Giêsu, mặc dù chỉ là một người bạn của Đức Giêsu vài tuần.

Nhưng ngài ghét cay ghét đắng những gì Đức Giêsu chỉ trích ngài khi ngài bắt đầu bắt đầu Giáo Hội: **"đi vào tận nhà và bắt bớ tù những người đàn ông cũng như đàn bà" (CVTĐ 8:3b)**. Bây giờ, chính ngài đã "đi vào", ngài chỉ muốn, ngài đã nghĩ về ngài đã khai thác cho một mục đích -- trói nên một người nô lệ cho Đức Kitô trong sự hòa giải, thành một khí cụ giúp người khác cảm nhận đức Chúa Trời.

Câu nói sau đã xác định rõ ràng đức tin của ngài: "Ta là Giêsu, người mà người đang bách hại" (CVTĐ 9:5b). Một cách huyền diệu Đức Giêsu đã được hóa thân vì dân của Ngài -- là những người mà Thánh Phaolô trần Lợi đã tận tâm sẵn lòng như các tông đồ. Ngài nhìn thấy người Đức Giêsu, sự hoàn tất một cách huyền diệu những gì ngài đang theo đuổi cách mù quáng.

Tôi đó trần Lợi, công việc của ngài là "giúp mọi người trói nên hoàn thiện trong Đức Kitô. Vì đó mà tôi phải viết về mình đây, như sự công nhận của Ngài đối với họ trong tôi" (Colossê 1:28b-29). "Vì tin mừng đức cha loan báo cho anh chị em không chỉ bằng lời nói,

mà còn trong quy định năng và trong Thánh Thôn và với niềm xác tín sâu xa (1 Thess. 1-5a).

Cuộc đời Thánh Phaolô trở nên sự rao truyền không mệt mỏi và ngài sống sống đi khắp nơi để rao giảng: qua sự rửa tội, người Kitô chết cho tội lỗi và được mai táng với Đức Kitô; họ là người chết đi với những gì sai trái và không giúp đỡ anh em sống cuộc sống của thế gian. Họ được tôn thành một tôn giáo với niềm tin, được chia sẻ vinh quang của Đức Kitô và một ngày nào đó họ sẽ được sống lại từ cõi chết như Người sống lại. Qua Đức Kitô phục sinh, Thiên Chúa Cha tôn đấng Thánh Thôn trên họ, biến họ trở nên hoàn toàn mới.

Do đó thông điệp vĩ đại của Thánh Phaolô cho thế giới là: Bạn đã được Thiên Chúa cứu chuộc, không do bạn biết gì bạn thi hành. Đức tin cứu là món quà tặng cho những ai tôn thờ Thiên Chúa Đức Kitô một cách tuy nhiên, tự nguyện và cá biệt, mà sự tôn thờ này mang lại kết quả trong "công việc" như bạn nhận là những gì luật lệ mà tôn giáo. (Nguồn: Người Tin Hữu)

"Tình yêu thì nhàn nhàn, hiền hậu, không ghen tị, không vênh vang, không tự đắc, không làm điếu bộ chính, không tìm kiếm lợi ích, không nóng giận, không nuôi hận thù, không mừng khi thấy sự gian ác, nhưng vui khi thấy điều chân thật. Tình yêu tha thứ tất cả, tin tưởng tất cả, chịu đựng tất cả" (1 Côrintô 13:4-7).

Lạy Chúa, xin hãy dẫn dắt con đi từ cõi chết đến sự sống, từ tăm tối đến chân lý. Xin hãy dẫn dắt con đi từ thất vọng đến hy vọng, từ sự hãi hùng đến tin thác. Xin hãy dẫn dắt con đi từ ghen ghét đến yêu thương, từ chiến tranh đến hòa bình. Xin hãy đem đến bình an trong trái tim chúng con, trong thế giới chúng con, trong vũ trụ chúng con. (Nguồn: TGP Saigon)

From: Đức Dzũng